



โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๖๔๒

แฟกซ์. ๐ ๒๔๓๗ ๓๒๔๓

# ข่าว โรงพยาบาลตากสิน

## วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสินครบรอบ ๓๙ ปี

พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า โรงพยาบาลตากสินกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสินครบรอบ ๓๙ ปี ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมลิ้มอักษร ชั้น ๖ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โรงพยาบาลตากสิน เดิมชื่อโรงพยาบาลโรคติดต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๑๗ เพื่อให้การรักษาโรคติดต่อโดยสังกัดอยู่ในกระทรวงนครบาลและกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ ต่อมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ได้ทำพิธีเปิดเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีชื่อเรียกว่า “โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง” เมื่อเทศบาลนครหลวงถูกยกเลิก และปรับปรุงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ชื่อของโรงพยาบาล จึงถูกเปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร” เพื่อยุติการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลตากสิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ผู้ทรงสถาปนารัฐธนบุรี โดยโรงพยาบาลตากสินถือเอา วันที่โรงพยาบาลเปิดรักษาโรคทั่วไปอย่างเป็นทางการ คือ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาล นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ เป็นต้นมา

โรงพยาบาลตากสิน ได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพในปี ๒๕๕๐ และผ่านการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำในปี ๒๕๕๓ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริหารสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และได้รับรางวัลในการประกวด Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลังงาน โดยได้รับรางวัล ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารอาคารควบคุมดีเด่น ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุมดีเด่น และประเภทอาคารควบคุมดีเด่น

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (งดน้ำและอาหาร ๑๒ ชั่วโมง) และให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะ ๕๐๐ ท่านแรก) ทั้งนี้เป็นการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมงานในวันดังกล่าว ณ โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป

นางสาวอารีย์ วงษ์เวช

ประชาสัมพันธ์ รายงาน

(นางสาวพรทิพย์ วิไลทอง)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตากสิน

